

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๒๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกระบี่ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินลงทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ให้เทศบาลทราบ นั้น

จังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยกำหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่สำนักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลได้รับหนังสือการขอกู้เงินจากจังหวัด และให้จังหวัดตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของจังหวัดในการขอกู้เงินของเทศบาล โดยให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระ
การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลใช้บังคับกับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ขอกู้ใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลที่ประสงค์จะขอกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอ
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th
หรือ QR Code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปราชญ์ ปรอบสงคราม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 สิ่งที่มาด้วย ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง
 ของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
 การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขอเรียนว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระ
 การดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
 จะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
 ได้รับหนังสือการขอู้เงินจากจังหวัด และให้จังหวัดตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา
 ให้ความเห็นชอบของจังหวัดในการขอู้เงินของเทศบาล โดยให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง
 ของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลใช้บังคับกับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ขอู้ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลและเมืองพัทยาที่ประสงค์จะขอู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง
 เป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล
 ที่ขอู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.dta.go.th
 หรือ QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ กวีนิพนธ์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เลขานุการคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

ฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๒

ผู้ประสานงาน นายปัญญาพล พระจันทร์ โทร. ๐๘-๐๐๓๒-๗๐๕๓





ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ มอบอำนาจให้รองประธาน ก.ส.ท. (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ลงนามในประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับจากวันที่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับหนังสือการขอกู้เงินจากจังหวัด และให้จังหวัดตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของจังหวัดในการขอกู้เงินของเทศบาล โดยให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลใช้บังคับกับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ขอกู้ใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรุ ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รองประธานคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล